



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ฉบับที่ ๙ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: naleng๑๐๑@hotmail.com

กิจกรรมรวมใจไทย เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น : วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดกิจกรรมรวมใจไทย เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนตำบลนาเลิง และ โดยพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณดอนปู่ตา บ้านแห่ หมู่ที่ ๑



จัดการประชุมคณะกรรมการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. : วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมคณะกรรมการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และจะได้นำร่างข้อบัญญัติ ฯ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง พิจารณาต่อไป



การประชุมสมาชิกเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำบ้านแห่: วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมสมาชิกเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำบ้านแห่ สถานีที่ ๑ - ๔ เพื่อชี้แจงกฎระเบียบการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า, การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ, รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากสมาชิกเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒



การประชุมสมาชิกเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำบ้านผักกาดหญ้า : วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมสมาชิกเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำบ้านผักกาดหญ้า เพื่อชี้แจงกฎระเบียบการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า, การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ, รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากสมาชิกเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ณ โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้า โรตารีอุทิศ



โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ : วันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัข,แมวของประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมกับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในตำบลนาเลิง โดยได้รับความอนุเคราะห์สัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิร่วมกิจกรรมดังกล่าว



การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. : วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น อัตราการจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ค่าธรรมเนียมการดูแลรักษามิเตอร์น้ำประปา ฯลฯ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ คำติชม เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงการให้บริการให้ประชาชนพึงพอใจต่อไป



การประชุมสมาชิกเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำบ้านคั่งสะอาดและบ้านนาเลิง : วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมสมาชิกเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำบ้านคั่งสะอาดและบ้านนาเลิง เพื่อชี้แจงกฎระเบียบการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า, การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ, รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากสมาชิกเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ณ วัดโพธิ์ศรีไชยวาน



การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ : วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยมีข้อราชการสำคัญที่จะต้องพิจารณา เช่น การพิจารณาอนุญาตให้คูตทราย, การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปตั้งจ่าย ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาเลิง เรื่อง การบริหารกิจการประปา และ ร่างข้อบัญญัติ อบต.นาเลิง เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ฯลฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว และให้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต.นาเลิง ให้นายอำเภอเสลภูมิพิจารณาเห็นชอบ เพื่อประกาศใช้ต่อไป



โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตัวแทนชุมชนและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ : วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตัวแทนชุมชนและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง อุทสาหกรรมและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับด้านการตรวจการจ้างต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



การติดตามและประเมินผลนิเทศการดำเนินการด้านอาหารกลางวัน : วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในเขตตำบลนาเลิง ได้ออกติดตามและประเมินผลนิเทศการดำเนินการด้านอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่ และโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล เพื่อตรวจสอบการดำเนินการด้านอาหารกลางวันและรับฟังเสียงสะท้อนด้านอาหารกลางวันของนักเรียน



การติดตามและประเมินผลนิเทศการดำเนินการด้านอาหารกลางวัน ฯ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในเขตตำบลนาเลิง ได้ออกติดตามและประเมินผล นิเทศการดำเนินการด้านอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยวานนาเลิงคิ่งสะอาด และโรงเรียนไชยวานนาเลิงคิ่งสะอาด เพื่อตรวจสอบการดำเนินการด้านอาหารกลางวันและรับฟังเสียงสะท้อนด้านอาหารกลางวันของนักเรียน



กิจกรรมอาสาจราจร : วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดกิจกรรมอาสาจราจร โดยมีวัตถุประสงค์ให้จิตอาสาป้องกันภัยฯ อำนวยความสะดวกและจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านแห่งประชานุกูล เพื่อลดอุบัติเหตุแก่นักเรียนและประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณถนนดังกล่าว ให้มีอุบัติเหตุลดลงเหลือเป็นศูนย์



การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง สมัยสามัญครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ : วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง จัดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยมีข้อพิจารณาราชการสำคัญ เช่น รายงานงบสถานะกองทุนฯ, การรายงานโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ การพิจารณาร่างแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฯลฯ



การติดตามและประเมินผลนิเทศการดำเนินการด้านอาหารกลางวัน ฯ : วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน ของสถานศึกษาในเขตตำบลนาเลิง ได้ออกติดตามและประเมินผล นิเทศการดำเนินการด้านอาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารีอุทิศ เพื่อตรวจสอบการดำเนินการด้านอาหารกลางวัน และรับฟังเสียงสะท้อนด้านอาหารกลางวันของนักเรียน



การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจการประปา : วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจการประปา ออกตรวจประเมินสถานีผลิตน้ำประปา ในตำบลนาเลิง จำนวน ๖ สถานี เพื่อตรวจกระบวนการผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมอนามัย พร้อมนิเทศการทำงานแก่ผู้ดูแลระบบประปาให้ดำเนินการผลิตน้ำประปาให้ตรงตามมาตรฐานฯ และออกสำรวจพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเรื่องคุณภาพน้ำประปาของหมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการผลิตน้ำประปาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป



โครงการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง :
 วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดโครงการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมรับฟังการอบรม หลักสูตรวินัยและการรักษาวินัย วิทยากรจำเอกสมเกียรติ กำหอม ปลัด อบต.นาเลิง และ หลักสูตร พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พร้อมทดสอบความรู้ โดย นายจักรภัณฑ์ พันธุ์ชัย หัวหน้าสำนักงานปลัด พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ทดสอบได้คะแนนสูงสุด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



การศึกษาดูงานการกำจัดขยะ ฯ : วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.อุ่มเม่า และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาดูงานการกำจัดขยะและเพื่อขอทราบและแลกเปลี่ยนความรู้การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ขั้นตอนและวิธีการการแปรรูปขยะถุงพลาสติกให้กลายเป็นบล็อกปูพื้นถนนและอิฐก่อสร้างฯ ณ โรงงานกำจัดถุงพลาสติกและเศษพลาสติกเพื่อแปรรูปเป็นบล็อกปูพื้นและอิฐก่อสร้างฯ ของ อบต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด



การศึกษาดูงานการผลิตน้ำประปา: วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ศึกษาดูงานการผลิตน้ำประปา จาก การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายภาคทฤษฎี ในการบริหารผลิตน้ำประปา รวมถึงภาคปฏิบัติในการดูแลระบบผลิตน้ำประปา การผลิตน้ำประปา และการรักษาระบบปฏิบัติประปาให้มีมาตรฐานก่อนที่จะดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำต่อไป



การรับซื้อขยะ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ : วันที่ ๒๖ - ๒๗ และ วันที่ ๒๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะ เพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ตำบลนาเลิง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน สมาชิก จำนวน ๓๗๙ ครัวเรือน และสมาชิกสมทบ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณธ์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิธินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง